

# Bảo hiểm Xã hội tỉnh An Giang tích cực thực hiện Đề án 06/CP

03:28 03/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

**Triển khai hiệu quả Đề án 06/CP của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực và hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần mang đến những tiện ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia và hưởng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).**



*Bảo hiểm Xã hội An Giang hỗ trợ cài đặt VssID.*

Giám đốc BHXH tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết: Việc triển khai thực hiện Đề án 06/CP được BHXH tỉnh xác định là nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh nói chung và tại BHXH tỉnh nói riêng; giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và các đơn vị sử dụng lao động; nâng cao hiệu quả xử lý công việc của viên chức, người lao động trong đơn vị; tạo điều kiện tăng cường công tác thanh, kiểm tra điện tử; giảm trùng thể BHYT, hạn chế gian lận, trục lợi trong đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHYT.

Thời gian qua, BHXH tỉnh An Giang đã tham mưu UBND tỉnh triển khai các giải pháp phát triển người tham gia BHXH bắt buộc và cập nhật bổ sung căn cước công dân, định danh cá nhân; kế hoạch thực hiện chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giai đoạn 2023 - 2025. Ban

hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chủ động rà soát, làm sạch dữ liệu ngành BHXH đang quản lý. Đảm bảo dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ công tác chuyển đổi số; phát động phong trào thi đua hoàn thiện dữ liệu BHXH, BHYT, BHTN phục vụ chuyển đổi số; tăng cường triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và VssID.

Chủ động phối hợp Công an tỉnh rà soát, cập nhật và xác thực số căn cước công dân, định danh cá nhân giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với dữ liệu ngành BHXH Việt Nam đang quản lý. Phối hợp Sở Y tế tăng cường khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng VNeID và phối hợp làm sạch thông tin công dân; liên thông dữ liệu giấy chứng sinh; dữ liệu khám sức khỏe phục vụ cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến. Phối hợp UBND huyện, thị xã, thành phố đơn đốc rà soát, đồng bộ căn cước công dân và cài đặt ứng dụng VssID.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Đề án 06/CP. Đăng tin, bài truyền thông bằng infographic: “Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”, “Hướng dẫn chức năng đóng tiếp BHXH tự nguyện trực tuyến”. Tổ chức livestream trên fanpage BHXH tỉnh với các chủ đề: “Tuổi trẻ huyện Chợ Mới chung tay thực hiện BHYT và chuyển đổi số”.

Về thực hiện dịch vụ công, tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình: BHXH Việt Nam đã cung cấp Dịch vụ công gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tính đến nay, có 3 hồ sơ đăng ký cho 7 người trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Đến ngày 15/9/2023, liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi: Toàn tỉnh đã tiếp nhận cấp thẻ BHYT trẻ em cho 1.457 hồ sơ liên thông khai sinh qua Cổng Dịch vụ công quốc gia; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng phí đã tiếp nhận 5/14 hồ sơ hợp lệ; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp đã tiếp nhận từ Cổng Dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng BHTN cho 279 trường hợp, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động...

Tính đến ngày 13/9/2023, toàn tỉnh có số lượng căn cước công dân/định danh cá nhân được đồng bộ với thẻ BHYT còn hiệu lực để đi khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân là 1.530.934/1.671.053 người, đạt tỷ lệ 91,61%; có 186 cơ sở khám, chữa bệnh BHYT (đạt tỷ lệ 100%) thực hiện tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân với 1.097.614 lượt tra cứu,

trong đó có 815.026 lượt tra cứu thành công (đạt 74,25% trên tổng lượt tra cứu). Kết quả cài đặt VssID: Đã thực hiện 88.708/122.092 chỉ tiêu năm 2023 (đạt 72,66%). Đã xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gồm cả căn cước công dân/định danh cá nhân) 1.549.836/1.685.144, (đạt 91,97%).

Giám đốc BHXH An Giang Đặng Hồng Tuấn cho biết: Để đạt kết quả trên, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06/CP; sự phối hợp tốt giữa các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. Tuy nhiên, dù đã được các ngành, đơn vị quan tâm, phối hợp chỉ đạo nhằm đơn đốc thực hiện, nhưng công tác xác thực căn cước công dân với thẻ BHYT còn gặp nhiều khó khăn, như: Người đang trong quá trình điều chỉnh do sai lệch thông tin; người đã có căn cước công dân nhưng không có dữ liệu công dân; người tham gia đã được cập nhật số định danh cá nhân, nhưng chưa có dữ liệu về thông tin lưu trú. Cụ thể, nhóm trẻ em dưới 6 tuổi đến ngày 18/9/2023 còn 39.422 trẻ có số định danh cá nhân nhưng chưa xác thực được.

Để đạt mục tiêu “xác thực thông tin người tham gia BHYT, BHXH với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt 100%” của UBND tỉnh, BHXH An Giang đã đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo công an địa phương phối hợp BHXH các huyện, thị xã, thành phố rà soát, cập nhật số định danh cá nhân, căn cước công dân của người tham gia BHXH, BHYT và được xác thực, đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

**Hạnh Châu**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/bao-hiem-xa-hoi-tinh-an-giang-tich-cuc-thuc-hien-de-an-06cp>